

สันทนาการอาทิตย์

สวัสดิ์ครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

+++ พ่อขอเริ่มบทสันทนาการอาทิตย์นี้ ด้วยบทกลอนจากพระวรสารที่กล่าวถึงเหตุการณ์ พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด (ยอห์น 9:1-41) เพื่อนำพาพี่น้องไตร่ตรองพระวาจาด้วยกันครับ

ขอพระองค์ทรงรักษาข้าด้วยเถิด
ตาที่ปิดถูกเปิดกลับมองเห็น
พลันความเชื่อใจใจให้รมเย็น
ทั้งตื่นเต้นตื่นตันเต็มชีวิต

อยู่ในความสว่างกระจ่างจิต
พาความคิดสงสัยให้หมดสิ้น
ไม่เปราะบางอย่างเคยผงคลีดิน
เพราะยลยินเสียงงามน้ำพระทัย

จึงประกาศมาดมั่นแก่นสาระ
ทรงเป็นพระเจ้าจริงผู้ยิ่งใหญ่
ต่อแต่นี้ชีวิตทุกวันไป
ขอรับใช้เคียงชิดสนิทองค์.



+++อย่างที่ผมเคยบอกเล่ากับพี่น้องว่า **เทศกาลมหาพรต**นอกจากเป็นเวลาที่เราคริสตชนจะได้ฟื้นฟูความเชื่อของเราแล้ว ช่วงเวลา 40 วันของเทศกาลนี้ ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญและโค้งท้าย ๆ ของบรรดาผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน ด้วยเหตุนี้ พระวรสารวันอาทิตย์ในช่วงนี้ จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเป็นพิเศษ อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่พระเยซูเจ้าทรงพบกับสตรีชาวสามมะเรียที่บ่อน้ำยาโยบ “**น้ำทรงชีวิต**” ที่พระองค์ทรงกล่าวถึง นำพาให้ผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชนนึกถึงการรับศีลล้างบาป ที่รอพวกเขาอยู่เบื้องหน้า ในวันเสาร์คืนเฝ้าปัสกา ซึ่งปีนี้ ก็คือ **เสาร์ที่ 8 ธันวาคม** ส่วนพระวรสารวันนี้ กล่าวถึงการรักษาชายตาบอด ซึ่งก็เชื่อมโยงกับพวกเขาเช่นกัน พวกเขาได้เรียนคำสอน ได้ตอบรับความเชื่อ พระเจ้าได้ทรงเปิดตาพวกเขา ถ้อยคำตอนท้ายของพระวรสารที่ว่า “**ข้าพเจ้าเชื่อ พระเจ้าข้า**” จึงเป็นคำกล่าวของผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน ขณะเดียวกันก็นำพาพวกเราทุกคนให้ย้อนกลับมาคิดถึงความเชื่อของเรา ณ ปัจจุบัน ว่าเป็นเช่นไร

+++เป็นธรรมเนียม (ซึ่งหมายถึงไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับ) ที่เมื่อเทศกาลมหาพรตผ่านมาถึง สัปดาห์ที่ 4 ในพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ พี่น้องจะเห็นคุณพ่อสวมชุดกาสุลาสีชมพูกุหลาบ หรือสีบานเย็น

อันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกกับพี่น้องว่า เทศกาลมหาพรตที่ยาวนาน 6 สัปดาห์นั้น ได้ผ่านครึ่งทางแล้ว อีกไม่นานก็จะถึงวันสมโภชที่เรารอคอย ขอให้ใจของเรามีความยินดีปรีดาเถิด ดังบทเพลงริมฝีที่ร้องว่า “เชิญแซ่ซ้องร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์ ใจจงสูงส่งยินดีปรีดา”



+++ โค้งทำย ๆ ของผู้เตรียมตัวเป็นคริสตชน นอกจากจะมีการเรียนคำสอนอย่างเข้มข้น ยังมีการเตรียมพวกเขาสู่การร่วมก้าวเดินไปในความเชื่อเดียวกันกับพี่น้องคริสตชนในชุมชนวัดเซนต์หลุยส์ของเรา โดยเมื่อ สัปดาห์ที่แล้ว มีผู้แทนสภาภิบาลวัด ผู้แทนกลุ่มและองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมงาน



กับวัดได้มาพบปะแบ่งปัน เพื่อวันข้างหน้า เมื่อพวกเขาได้เป็นคริสตชนแล้ว จะสามารถมีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ ที่พวกเขาถนัดหรือสนใจ

+++ วันอาทิตย์นี้ สมาชิกสภาภิบาลวัด จะประชุมกับคุณพ่อ และประเด็นหรือหัวข้อหลัก ที่นำมาพูดคุยกัน ปรีक्षाหรือกัน ก็คือเรื่องพิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ และการฉลองตรีวารปีสภา ซึ่ง ปีนี้ สถานการณ์ที่เคยทำให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องการจัดพิธีกรรมได้คลี่คลายลงแล้ว รายละเอียดหรือ กำหนดการจะเป็นอย่างไร ทางวัดจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้ทราบต่อไปครับ

+++ คำสอนภาคฤดูร้อนสำหรับเด็ก ๆ ลูกหลานของเรา จะเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม นอกจากจะมีซิสเตอร์คณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์ คุณครูจากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษาและโรงเรียนกุหลาบวิทยามาร่วมเป็นทีมสอนคำสอนแล้ว ทางบ้านเณรใหญ่แสงธรรมยังได้ส่งสามเณรมาช่วยสอนคำสอนและฝึกงานอภิบาลที่วัดของเรา 1 ท่าน คือ บราเดอร์อิทธิศักดิ์ กิจสกุล ซึ่งจบปี 7 จากบ้านเณรใหญ่แสงธรรมแล้ว ขอพี่น้องให้การต้อนรับ และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกระแสนี้ด้วยการให้คำแนะนำและให้กำลังใจกันครับ



+++ นอกจากจะเริ่มสอนคำสอนภาคฤดูร้อนแล้ว วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคมนี้ ที่วัดเซนต์หลุยส์ของเรามีมิสซาผู้สูงอายุ ขอเชิญนะครับ ตารางเวลาก็คงเดิม มีมิสซาเวลา 10.30 น.

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ขอพระประทานพรแก่พี่น้องที่รักทุกท่านครับ

คุณพ่ออนุสรณ์ สาทรบุรี